

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง การเปิดให้บริการรับ - จ่ายเงินให้แก่คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect ของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายให้ศาลทั่วประเทศดำเนินการตามนโยบายของ ประธานศาลฎีกา ด้านการให้บริการประชาชนในด้านความสะดวกและรวดเร็ว ตามยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ที่ ๕ ด้วยการเพิ่มช่องทางในการรับ - จ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดและเช็ค ตามประกาศสำนักงาน ศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความสะดวกและรวดเร็ว นั้น

เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด อ่างทอง ได้เปิดให้บริการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ ค่าปรับผู้ประกัน และค่าส่งคำคู่ความ นอกเหนือจากการรับด้วยเงินสดโดยเช็คซึ่งธนาคารรับรองให้หน่วยงาน โดยวันที่ในเช็คนั้นต้องเป็นวันที่ก่อน หรือภายในวันที่จ่ายเงิน และต้องส่งจ่ายในนามศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ชิดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองเท่านั้น และการ จ่ายเงินให้แก่คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB Corporate Online ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ K-Cash Connect ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยคู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ที่มีความประสงค์ในการขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าปรับ ค่าส่งคำคู่ความ เงินค่า ป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย และค่าสินค้าและบริการ ที่จะให้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี โปรตแจ้งความ ประสงค์ได้ที่กลุ่มงานคลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้ คือ

๑. ใบแจ้งความประสงค์ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
๒. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ระบุชื่อของคู่ความ/ผู้มีสิทธิรับเงินเท่านั้น
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงิน
๔. หนังสือมอบอำนาจโดยติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท/ใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ/มอบฉันทะ)
๕. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) หรือใบสำคัญรับเงิน กรณีขอรับเงินค่าสินค้าบริการ และค่าป่วย การที่ปรึกษากฎหมาย

ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการให้บริการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘



(นายพรเทพ พิศาลเมธี)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง